



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเปิดรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๘ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <https://dgr.thaijobjob.com> ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล <http://www.dgr.go.th> หัวข้อ “สมัครงาน/อบรม” และ <https://dgr.thaijobjob.com> ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้บันทึกข้อความครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อ ๗ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทั้ง ๘ ตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

(ก) กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ทั้ง ๘ ตำแหน่งดังกล่าวให้ทราบทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล www.dgr.go.th และทางเว็บไซต์ <https://dgr.thaijobjob.com> ภายในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/(ข) ระเบียบ...

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

๑. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในแต่ละตำแหน่งจะใช้วิธีการสอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อ ๘ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ

สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

(ห้าม สวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กางเกงเลคกิ้ง กางเกงผ้ายัดรัดรูป กางเกงหรือกระโปรงผ้ายีนส์ กางเกงขาสั้น เนื้อเช่า รองเท้าแตะชนิดยางหรือฟองน้ำ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

หากผู้สมัครสอบรายใดแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คุมสอบมีสิทธิขอให้ผู้สมัครสอบแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่มีสิ่งของหรือวัตถุใด ๆ ซุกซ่อนเข้าไปในห้องสอบ หากผู้สมัครสอบไม่ยินยอมแสดงความบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่คุมสอบมีสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอันเป็นสาระสำคัญในการสอบ

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ซึ่งประกาศไว้ในข้อ ๒.๖ ตามประกาศฉบับนี้

๒.๓ ผู้สมัครสอบจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว โดยจะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๔ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนมาแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากไม่มีบัตร หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ หรือมีแต่หมดอายุแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๕ ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดให้ ผู้นั่งสอบผิดที่ ผิดห้องสอบ หรือผิดสถานที่สอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

๒.๖ อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดินสอ (2B ขึ้นไป) ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และกระเป๋าเงินเท่านั้น

๒.๗ สิ่งของอื่น ๆ จะอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้แต่จะต้องวางไว้บริเวณหน้าห้องสอบด้านหน้าภายในห้องสอบหรือบริเวณอื่น ๆ ที่ผู้ควบคุมสอบกำหนดเท่านั้น และหากเกิดสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๒.๘ ต้องใช้กระดาษคำตอบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดให้โดยเฉพาะ